

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An

03:16 17/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 16/9, tại TP. Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PV

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Minh Khải, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị còn có các lãnh đạo các ban của Quốc hội, đại diện các bộ, đại diện các Ban Đảng, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải

Trung Bộ.

Được kết nối trực tuyến tới 655 điểm cầu và dự kiến có 42.000 người tham gia, trong đó có 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh, hội nghị được nghe báo cáo nội dung chủ yếu NQ số 39-NQ/TW, báo cáo chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An về việc triển khai thực hiện NQ số 39-NQ/TW, báo cáo chương trình hành động thực hiện NQ số 39-NQ/TW của Đảng đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, tham luận của đại diện các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, qua đó nhằm tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc NQ số 39-NQ/TW đến các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng và toàn thể các tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An. Các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đào viên và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện nghị quyết, gắn việc tổ chức, học tập nghị quyết gắn với các chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thứ tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Đây là nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tạo điều kiện để Nghệ An phát triển tương xứng với vai trò, vị trí trong khu vực Bắc Trung Bộ, phù hợp mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và cả nước.



Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính_Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: “phát triển tỉnh Nghệ An cần đặt trong phát triển chung của Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, từ đó tạo ra sự cộng hưởng, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, kiên trì định hướng phát triển nhanh và bền vững, dựa nhiều hơn vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung phát triển công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng cao để bắt nhịp được với xu hướng phát triển chung của cả nước.

Tổ chức, sắp xếp lại không gian lãnh thổ các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là tiếp tục, nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng của tỉnh. Phát triển tỉnh Nghệ An vừa phải đảm bảo toàn diện, vừa phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, biển, đảo. Phát huy truyền thống, văn hoá mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển”.

Hội nghị cũng đã nghe tham luận của lãnh đạo các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và TP. Vinh làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhất NQ số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn sâu sắc tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành cơ quan tung ương đã dành tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ quý báu trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa cho Nghệ An trong thời gian tới.

Hồng Sơn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nghi-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyetso-39-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-va-phan-trien-nghe-an>